



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๑ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๖๒๘

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/ ๓๐๕

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติทบทวนรายชื่อผู้รับผิดชอบการตอบแบบประเมินการควบคุมภายในเบื้องต้นด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (Audit Checklist) และขอรายชื่อหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (ผ่านหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑)

ตามหนังสือกรมอนามัย ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/ว ๘๒๑๗ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง การประเมินการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Audit Checklist) หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมอนามัยได้ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการแจ้งรายชื่อ พร้อมจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ของผู้รับผิดชอบการตอบแบบประเมิน ฯ ดังกล่าวผ่านระบบ Google Form ภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่ามีหลายหน่วยงานได้ปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ เนื่องจากบางรายเกษียณอายุราชการ โอนย้าย และลาออก ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินงานในระบบ Audit Checklist อีกทั้งการนำเข้าข้อมูลบางหน่วยงานยังไม่ถูกต้องตามหัวข้อการประเมิน ส่งผลต่อคะแนนการประเมินในภาพรวมของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ฝ่ายตรวจสอบ ๑ จึงขออนุมัติทบทวนรายชื่อผู้รับผิดชอบการตอบแบบประเมิน ฯ และขอเพิ่มรายชื่อหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ เพื่อทำหน้าที่สอบทานและรับรองการนำเข้าข้อมูลในระบบ ฯ โดยให้ดำเนินการแจ้งรายชื่อผ่านระบบ Google Form ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อฝ่ายตรวจสอบ ๑ จะได้จัดส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ใช้งานในระบบ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้แก่หน่วยงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบ โปรดลงนามในหนังสือแจ้งทบทวนรายชื่อ ฯ เพื่อฝ่ายตรวจสอบ ๑ จะได้ดำเนินการแจ้งเวียนให้หน่วยงานสังกัดกรมอนามัยดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวพิชชากร จิวเลิศสกุล)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และหากเห็นชอบ
โปรดลงนามในหนังสือแจ้งทบทวนรายชื่อ ฯ
เพื่อแจ้งเวียนให้แก่หน่วยงานสังกัดกรมอนามัยต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณ

- อนุมัติ
- ลงนามแล้ว

(นางสาวอรอรธรณ ศรีสงคราม)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๒

(นางสาวอรุณี มนปรานี)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบ ๑ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๒๘

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๖๔๗

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบทวนรายชื่อผู้รับผิดชอบการตอบแบบประเมินการควบคุมภายในเบื้องต้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Audit Checklist) และขอรายชื่อหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้อำนวยการกองทุกกอง
ผู้อำนวยการสถาบันทุกสถาบัน ผู้อำนวยการศูนย์ทุกศูนย์ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
เลขาธิการกรม

ตามหนังสือกรมอนามัย ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/ว ๘๒๑๗ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง การประเมินการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Audit Checklist) หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมอนามัยได้ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการแจ้งรายชื่อพร้อมจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ของผู้รับผิดชอบการตอบแบบประเมิน ฯ ดังกล่าวผ่านระบบ Google Form จากการทำงาน ในปีที่ผ่านมา พบว่ามีหลายหน่วยงานได้ปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ เนื่องจากบางรายเกษียณอายุราชการ โอนย้าย และลาออก อีกทั้งการนำเข้าข้อมูลบางหน่วยงานยังไม่สอดคล้องตามหัวข้อการประเมินในระบบ ฯ ซึ่งส่งผลต่อคะแนนการประเมินในภาพรวมของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้กลุ่มตรวจสอบภายในจึงขอให้ท่านดำเนินการส่งรายชื่อ ดังนี้

๑. ทบทวนรายชื่อผู้รับผิดชอบตอบแบบประเมิน ฯ ในระบบ Audit Checklist
๒. รายชื่อหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ เพื่อทำหน้าที่สอบทานและรับรองการนำเข้าข้อมูล

ในระบบ Audit Checklist

ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการแจ้งรายชื่อผ่านระบบ Google Form ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อกลุ่มตรวจสอบภายในจะได้จัดส่งชื่อผู้มีสิทธิ์ใช้งานในระบบ ฯ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้หน่วยงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวอรุณี มนปราณีต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน



shorturl.at/lmxRT

ทบทวนรายชื่อผู้รับผิดชอบระบบ Audit
Checklist และหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอนามัย กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๖๒๘

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/ ๐ ๙๒๑๗

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การประเมินการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Audit Checklist) หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้อำนวยการสถาบันทุกสถาบัน
ผู้อำนวยการศูนย์ทุกศูนย์

ด้วยกรมอนามัย โดยกลุ่มตรวจสอบภายในมุ่งเน้นการส่งเสริมการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบควบคุมภายในที่ดี ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มีการกำกับการทำงานเป็นไปอย่างถูกต้อง จึงได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในงานตรวจสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Audit Checklist System) เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินการควบคุมภายในเบื้องต้นสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย จำนวน ๕ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเงิน ด้านการบริหารพัสดุ ด้านการควบคุมภายใน ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านสารสนเทศ อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของการตรวจสอบ โดยนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลมาจัดทำแผนการตรวจสอบเฉพาะที่ (Engagement Plan) และเพื่อเป็นเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจในงบประมาณถัดไป

กรมอนามัย โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดทำหลักเกณฑ์การตอบแบบประเมินการตรวจสอบภายในเบื้องต้น (Audit Checklist) โดยกำหนดให้หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการแจ้งรายชื่อ พร้อม E-mailของผู้รับผิดชอบการตอบแบบประเมินในระบบ Audit Checklist โดยผ่านระบบ Google Form ตาม QR Code ด้านล่าง เพื่อกลุ่มตรวจสอบภายในจะได้ให้ชื่อผู้ใช้งาน (User) พร้อมรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าดำเนินการในระบบ Audit Checklist ภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒. ให้หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ดำเนินการตอบแบบประเมินการตรวจสอบเบื้องต้นในระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบไฟล์เอกสารการประเมิน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

(นายสุวรรนชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมอนามัย



shorturl.at/imuxG

แบบแจ้งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานในระบบ Audit Checklist